



ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๓๓๕

สำนักงานส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๑๗) สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเมืองแพร่น่าอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด  
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  
อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๒๖๖๒  
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. แนวทางการตรวจประเมิน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายชื่อ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. แบบตรวจประเมิน	จำนวน ๕ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่ได้ดำเนินโครงการเมืองแพร่ น่าอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว และจัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจประเมิน ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการเมืองแพร่น่าอยู่ ได้กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้กำหนดแผนการตรวจสอบในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๕๕ เมื่อผู้ประเมินได้ดำเนินการตรวจประเมินแล้ว จึงได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับรางวัลในวันประชุมประจำเดือนของส่วนราชการจังหวัดแพร่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อให้การตรวจประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ส่งแนวทางในการตรวจประเมินพร้อมแบบประเมินเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียมเอกสาร บรรยายสรุป พร้อมแผ่นซีดี ไว้รอรับการตรวจประเมินตามกำหนดการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายต่อพงษ์ ภิรมย์โต

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ราชอาณาจักรไทย

จังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๑  
www. Phraelocal.go.th

แนวทางการตรวจประเมินโครงการเมืองแพร์นำอยู่ หมู่เฮฮาอีกความสะอาด ปิงปประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๕

กลุ่มเป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ดำเนินการประเมิน

๑. นายदनัย ยอดนิล ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
๒. นายต่อพงษ์ ทับทิมโต หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
๓. นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

กำหนดการตรวจประเมิน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

วันที่	เวลา	อปท.
๑๐ กันยายน ๒๕๕๕	๐๙.๐๐ น.	ทต.วังชิ้น อ.วังชิ้น
	๑๓.๓๐ น.	อบต.ต้าผามอก อ.ลอง
๑๑ กันยายน ๒๕๕๕	๐๙.๐๐ น.	ทต.แม่จ๊ะ อ.เด่นชัย
	๑๐.๓๐ น.	ทต.สูงเม่น อ.สูงเม่น
	๑๓.๓๐ น.	ทต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๕	๐๙.๐๐ น.	ทต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่
	๑๐.๓๐ น.	ทต.สอง อ.สอง
	๑๓.๓๐ น.	ทต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง

การจัดเตรียมเอกสารในการประเมิน

๑. ให้ อปท. จัดเตรียมเอกสารการดำเนินการของ อปท. ตามหัวข้อในการประเมินเรียงตามลำดับหัวข้อ ใส่แฟ้มไว้เป็นการเฉพาะ
๒. ให้ อปท. บรรยายสรุปเป็น powerpoint เฉพาะในหัวข้อที่ตรวจสอบว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ภายในระยะเวลา ๑๐ นาที (พร้อมบันทึกลงซีดีให้ผู้ตรวจสอบ จำนวน ๑ แผ่น)
๓. ให้ อปท. จัดเตรียมผู้ให้ข้อมูลในการประเมินให้พร้อมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ประเมิน

ผลการประเมิน

เมื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดตามโครงการดังกล่าวแล้ว สถ.จ. จะแจ้งผลการประเมินและให้ อปท. เข้ารับรางวัล ในวันประชุมประจำเดือนของส่วนราชการจังหวัดแพร่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล  
รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล  
สำหรับ อปท. ที่เข้าร่วมประกวดและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ จะได้รับเกียรติบัตรทุกหน่วยงาน

\*\*\*\*\*

นายประสาน ชุมภูอินทร์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ๐๕๔ ๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๒๑ , ๐๘๔ ๔๘๐๗๘๗ ผู้ประสานงาน

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องที่เข้าร่วม  
โครงการเมืองแพร์นำอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด ปี ๒๕๕๕  
ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	อปท.	อำเภอ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ทต.ทุ่งไผ่	เมืองแพร์	นางจันทร์เพ็ญ สุทธนะ
๒	ทต.สอง	สอง	นายทวีช ยะปะนันท์
๓	ทต.สูงเม่น	สูงเม่น	นายพนม พวงดอก
๔	อบต.ตำมอก	ลอง	นายทะนงศักดิ์ บัวเทพ
๕	ทต.ร้องกวาง	ร้องกวาง	พันจ่าเอก นพดล พรหมรักษา
๖	ทต.วังชิ้น	วังชิ้น	นางพนอ วันมูล
๗	ทต.แม่จัน	เด่นชัย	นายจักรพันธ์ สีตะวัน
๘	ทต.หนองม่วงไข่	หนองม่วงไข่	นางกัญญนิพา กัญยะมี

**แบบประเมินโครงการ**  
**“เมืองแพร่น่าอยู่ หมูเหาะฮักความสะอาด”**  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลุ่มเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 อปท.....

เกณฑ์และตัวชี้วัดด้านการจัดการความสะอาด ภายใต้โครงการ “เมืองแพร่น่าอยู่ หมูเหาะฮักความสะอาด”

1.สถานที่ราชการ หมายถึง อาคารที่ทำการและบริเวณอาณาเขตภายนอกอาคารที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเกณฑ์และตัวชี้วัดสถานที่ราชการสะอาดนั้นมุ่งเน้นให้ทุกส่วนราชการ ได้ดำเนินการพัฒนาความสะอาดตามหลัก 5 ส เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณอาคารสถานที่ทำงานและดำเนินการตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารเพื่อสร้างความสง่างามเหมาะสมกับสถานที่ราชการ

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาสถานที่ราชการความสะอาด

ขั้นตอนการประเมิน	รายละเอียดข้อประเมิน	ระดับคะแนน	การพิจารณาคะแนน	คะแนนที่ได้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ	1.มีประกาศนโยบาย 5 ส หรือ นโยบายความสะอาดของผู้บริหาร และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 2.มีการประชุมคณะกรรมการ /คณะทำงาน 3.มีแผนงาน/โครงการและงบประมาณด้านการจัดการความสะอาด หรือ 5 ส.	5	ดำเนินการ 5 ไม่ดำเนินการ 0	
		5	ดำเนินการ 5 ไม่ดำเนินการ 0	
		15	ไม่ดำเนินการ 0 ถ้ามีแผนงาน/โครงการแต่ไม่มีงบประมาณ ได้ 5 ถ้ามีแผนงาน/โครงการ ไม่มีงบประมาณแต่ได้ดำเนินการบางกิจกรรม ได้ 6-10 ถ้ามีแผนงานโครงการ มีงบประมาณดำเนินการ ได้ 11-15	
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติตามแผนโดยใช้ 5 ส เป็นเครื่องมือ	1.มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มดำเนินงาน 2.มีการอบรมบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความสะอาด หรือ 5 ส. 3.มีการแบ่งพื้นที่ และมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบพร้อมผังแสดงรายละเอียด	5	ดำเนินการ 5 ไม่ดำเนินการ 0	
		10	ดำเนินการ 10 ไม่ดำเนินการ 0	
		10	ดำเนินการ 10 ไม่ดำเนินการ 0	
ขั้นตอนที่ 3 รณรงค์ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่	1.เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่พร้อมกับจังหวัด 2 ครั้ง 2. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ของหน่วยงาน 2 ครั้ง	10	ไม่ดำเนินการ 0 ดำเนินการ 1 ครั้ง ได้ 5 ดำเนินการ 2 ครั้ง ได้ 10	
		15	ไม่ดำเนินการ 0 ดำเนินการ 1 ครั้ง ได้ 8 ดำเนินการ 2 ครั้ง ได้ 15	

ขั้นตอนการประเมิน	รายละเอียดข้อประเมิน	ระดับคะแนน	การพิจารณาคะแนน	คะแนนที่ได้
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินตนเอง	1.มีเอกสารรายงานการดำเนินงานตามนโยบาย เมืองแพร่ นำอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด พร้อมทั้งรูปภาพการดำเนินกิจกรรม (ก่อน-หลังดำเนินการ)และมีเอกสารรายงานการประเมินตนเอง	25	ไม่ดำเนินการ 0 ถ้าดำเนินการพิจารณาให้คะแนนตามคุณภาพของเอกสารรายงานและความน่าเชื่อถือ 1 - 25	
	รวมคะแนน	100		

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผลผลิตของการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ราชการความสะอาด

ขั้นตอนการประเมิน	รายละเอียดข้อประเมิน	ระดับคะแนน	การพิจารณาคะแนน	คะแนนที่ได้
ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาความสะอาดและจัดภูมิทัศน์บริเวณภายนอกและด้านหน้าอาคารสถานที่ราชการ	1. มีการพัฒนาภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียวอย่างเหมาะสมและสวยงาม ไม่มีขยะมูลฝอย เศษไม้ ใบไม้ ตกค้าง และหญ้าตัดสั้นเป็นระเบียบ	20	พิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินการโดยให้คะแนนได้ไม่เกินจากที่กำหนดไว้ตามความน่าเชื่อถือและสภาพการดำเนินการจริง	
	รวม	20		
ผลผลิตที่ 2 ดำเนินการตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1.มีป้ายชื่อหน่วยงานและป้ายอื่นๆ ที่จำเป็นสามารถมองเห็นอย่างชัดเจนติดตั้งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.มีผังโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรและรูปบุคลากร ที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 3.มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานที่ให้บริการประชาชน ที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน 4.มีการจัดสถานที่สำหรับผู้มารับบริการอย่างเหมาะสมพร้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น ที่นั่งรอ น้ำดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ การบริการ Inter net เป็นต้น 5.มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและสาระน่ารู้ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม	3 2 3 10 2	พิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินการโดยให้คะแนนได้ไม่เกินจากที่กำหนดไว้ตามความน่าเชื่อถือและสภาพการดำเนินการจริง	
	รวม	20		

ขั้นตอนการประเมิน	รายละเอียดข้อประเมิน	ระดับคะแนน	การพิจารณาคะแนน	คะแนนที่ได้
ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณภายในอาคารและห้องทำงาน	1.พื้นทางเดิน ผนัง เพดาน บันได ลิฟต์ และ	6	พิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินการโดยให้คะแนนได้ไม่เกินจากที่กำหนดไว้ตามความน่าเชื่อถือและสภาพการดำเนินการจริง	
	กระจกอาคารไม่มีฝุ่นและหยากไย่	7		
	2.โต๊ะทำงานลิ้นชัก เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร พัดลม เครื่องปรับอากาศ ฝุ่น ตู้เอกสาร ตลอดจนครุภัณฑ์อื่นๆ มีสภาพสะอาดไม่มีคราบฝุ่นสกปรกและหยากไย่ และมีการจัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	7		
	3.มีการจัดเก็บแฟ้มเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ มีสภาพเรียบร้อยสวยงาม	7		
	รวม	20		
ผลผลิตที่ 4 ห้องน้ำสะอาด	1.พื้น ผนัง เพดาน กระจก และโถส้วม สะอาด	4	พิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินการโดยให้คะแนนได้ไม่เกินจากที่กำหนดไว้ตามความน่าเชื่อถือและสภาพการดำเนินการจริง	
	ไม่มีคราบสกปรก	4		
	2.มีการระบายอากาศที่ดี	4		
	ไร้ซึ่งกลิ่นไม่พึงปรารถนา	4		
	3.สภาพห้องน้ำมีความปลอดภัย (ไฟสว่าง ประตูล็อก และกลอนประตู ไม่ชำรุด เป็นต้น)	4		
4.มีน้ำใช้สะอาดอย่างเพียงพอตลอดเวลาที่ให้บริการ	4			
5.มีสบู่/น้ำยาล้างมือ พร้อมใช้ตลอดเวลาที่ให้บริการ	4			
	รวม	20		
ผลผลิตที่ 5	1.มีถังขยะเพียงพอและเหมาะสม	5	พิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินการโดยให้คะแนนได้ไม่เกินจากที่กำหนดไว้ตามความน่าเชื่อถือและสภาพการดำเนินการจริง	
	2.มีการคัดแยกประเภทขยะตามความจำเป็น	5		
	3.มีการกำจัดขยะอย่างเหมาะสมและมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น การหมักทำปุ๋ย/น้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมขยะรีไซเคิล	10		
	รวม	20		
	รวมคะแนนทั้งหมด 5 ผลผลิต	100		

2.พื้นที่รับผิดชอบของท้องถิ่น หมายถึง เขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเกณฑ์และตัวชี้วัดท้องถิ่นสะอาดนั้นทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) นอกจากจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์และตัวชี้วัดส่วนราชการสะอาดจำนวน 2 ตัวชี้วัดแล้ว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาสถานที่ราชการความสะอาด และ ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผลผลิตของการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ราชการความสะอาด อปท.ยังต้องมีบทบาทสำคัญเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนให้ทุก หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา วัดและศาสนสถาน ได้ดำเนินการพัฒนาความสะอาดและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อสร้างความสวยงามอย่างเหมาะสมในภาพรวมทั้งท้องถิ่น และโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เน้นหนัก ได้แก่ เส้นทางคมนาคมสายหลักของท้องถิ่น รัศมี 10 กิโลเมตร บริเวณที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง รวมทั้งสาธารณสถานที่สำคัญ ดังนั้นจึงได้กำหนดตัวชี้วัดการจัดการความสะอาดของท้องถิ่นเพิ่มอีกหนึ่งตัวชี้วัดคือ

### ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาความสะอาดในภาพรวมทั้งท้องถิ่น ดังนี้

ขั้นตอนการประเมิน	รายละเอียดข้อประเมิน	ระดับคะแนน	การพิจารณาคะแนน	คะแนนที่ได้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความสะอาดในภาพรวมทั้งท้องถิ่น	1.มีประกาศนโยบายท้องถิ่นสะอาด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 2.มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 3.มีแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการงบประมาณด้านการจัดการความสะอาดอย่างบูรณาการ 4.มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง ป้ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สื่อวิทยุ การฝึกอบรม	5 5 5 10	ไม่ดำเนินการ 0 ถ้าดำเนินการพิจารณาให้คะแนนตามคุณภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานโดยบางส่วนพิจารณาตามเอกสารระบบรายงาน ไม่ดำเนินการ 0 ถ้าดำเนินการพิจารณาให้คะแนน ตามคุณภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานโดยบางส่วนพิจารณาตามเอกสารระบบรายงานและการตรวจสอบพื้นที่จริง	
ขั้นที่ 2 การขับเคลื่อนพัฒนาความสะอาดในภาพรวมทั้งท้องถิ่น	1.มีกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดใหญ่และพัฒนาภูมิทัศน์ในภาพรวมทั้งท้องถิ่นโดยการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ การตัดแต่งกิ่งไม้ใบหญ้าตามเส้นทางคมนาคมสายหลักของท้องถิ่นและภายในชุมชนเนื่องในโอกาสวันสำคัญ อย่างน้อย 3 ครั้ง เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันแม่แห่งชาติ วันเข้าพรรษา เป็นต้น	25	ไม่ดำเนินการ 0 ถ้าดำเนินการพิจารณาให้คะแนน 1-25 ตามคุณภาพและประสิทธิ -ภาพถ่ายการดำเนินงาน	

ขั้นตอนการประเมิน	รายละเอียดข้อประเมิน	ระดับคะแนน	การพิจารณาคะแนน	คะแนนที่ได้
ขั้นตอนที่ 2 การขับเคลื่อนพัฒนาความสะอาดในภาพรวมทั้งท้องถิ่น(ต่อ)	2. มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นกำเนิดโดยการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย การตั้งธนาคารขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ การบำบัดน้ำเสียขั้นต้นจากครัวเรือนและสถานประกอบการโดยการติดตั้งถังดักไขมัน การควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง (Open Burning) และการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้านด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 3. มีการจัดประกวดเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคในท้องถิ่นทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา วัดและศาสนสถาน ได้ดำเนินการพัฒนาความสะอาดและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อสร้างความสง่างามอย่างเหมาะสมในภาพรวมทั้งท้องถิ่น	25	ไม่ดำเนินการ 0 ถ้าดำเนินการพิจารณาให้คะแนน 1-25 ตามคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ภาพถ่ายการดำเนินงาน	
ขั้นที่ 3 การประเมินตนเอง	1. มีเอกสารรายงานการประเมินตนเองและมีเอกสารรายงานการดำเนินงานตามนโยบายเมืองแพร่นำอยู่ หมู่เฮายังรักษาความสะอาด	25	ไม่ดำเนินการ 0 ถ้าดำเนินการพิจารณาให้คะแนนตามความน่าเชื่อถือของเอกสารรายงาน ให้คะแนน 1-25	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>100</b>		

ตัวชี้วัดที่ 1 ได้.....คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 2 ได้.....คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 3 ได้.....คะแนน

รวมคะแนน ทั้งหมด ได้.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....

( ) ไม่ผ่านเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 60

( ) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ได้รับประกาศเกียรติบัตร

( ) ดี ร้อยละ 70

( ) ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผู้ตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมิน

(นายคณัย ยอดนิล)  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)  
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

(นายประสาน ชุมภูอินทร์)  
หัวหน้างานบริหารทั่วไป